

NHỒN THẮNG GIỚO HỒI DẦNH CỒU CHO CÁC LINH HỒN , CỒN BIỒT LUYỒN NGỒC và HỒA NGỒC LẦ GI, ĐỒU và DẦNH CHO AI ?

Nhồn thắng cồu cho các linh hồn (tháng 11 DL) xin cha giổi thích 3 thồc mồc sau đầ:

- 1- HỒa ngồc là gì và dành cho ai ?**
- 2- Luyồn ngồc là gì và khác vồ i hỒa ngồc nhồ thồ nào ?**
- 3- Tín đầu các Thắng thồng công là gì ?**

Trồ i :

1- HỒa ngồc là gì và dành cho ai ?

Tồi đầ nhồu lồ n nồ rồ : Thiên Chồa, CHA chúng ta ở trên trồ i, là tình thồ đồ ng, Ngồ đồ i chồ m bồ t bình và hay tha thồ . Ngồ đồ i tồ o đồ ng con ngồ đồ i chồ vì yêu thồ đồ ng vô vồ lồ i và " muồn cho mồ i ngồ đồ i đồ đồ c cồu đồ và nhồn biồ t chân lý." (1 Tm 2 : 4). Nghĩ là Chồa mong muồn cho mồ i ngồ đồ i đồ đồ c vui hồ đồ ng hồ nh phúc vớnh cồu vồ i Ngồ đồ i trên Thiên Đầng, là nồ i không còn đau khồ , bồ nh tồ t, nghèo đồ i, bóc lồ t, bồ t công , gian ác, kồ thồ , khồ ng bồ , chiồn tranh, đồ ng đồ t, bầo lồ t và chồ t chồc nồ a.

Hồ nh phúc Thiên Đầng là hồ nh phúc mà " mồ t chồ ng hồ thồ y, tai chồ ng hồ nghe lồng ngồ đồ i chồ a hồ nghồ tồ i, đồ lồ i là đầu Thiên Chồa đầ đồ n sồ n cho nhồ ng ai yêu mồ n Ngồ đồ i." (1 Cor 2: 9) Nhồ Thắng Phaolồ đầ đồ y.

Nhồ ng muồn hồ đồ ng hồ nh phúc Thiên Đầng thì phồ i yêu mồ n Chồa và tuồn giổ các giổ i rắ cồ a Ngồ đồ i.

Tồ i sao ? tồ i vì Thiên Chồa là " tình thồ đồ ng" nên " ai không yêu thồ đồ ng thì không biồ t Thiên Chồa" (1 Ga 4 : 8)

Hồn thồ nồ a, quan trồ ng không kém là phồ i cồ y nhồ công nghiồ p cồu chuồ c cồ c trồ ng cồ a Chồa Kitồ , Đồ ng đầ quên mình là Thiên Chồa, đồ ng bồ n thồ vồ i Chồa CHA và Chồa Thắng Thồ n đồ xuồ ng trồ n gian làm CON NGỒ ĐỒ I và hy sinh mồ ng sồ ng mình " làm giá chuồ c cho muồn ngồ đồ i." (Mt 20:28)

Biồ t Thiên Chồa là tình thồ đồ ng , mà quồ thồ t Ngồ đồ i là tình thồ đồ ng, thì lồ tồ nhiên ta phồ i yêu mồ n Ngồ đồ i vồ i tồ t cồ tâm trí và nghồ lồ c đồ đắ trồ phồ n nào tình thồ đồ ng quá lồ lồng cồ a THIỀN CHỒA dành cho mồ i ngồ đồ i chúng ta. Vô Lồ i, yêu mồ n Chồa thì chồ có lồ i cho ta chồ Chồa không đồ đồ c lồ i lồ c gì vì Ngồ đồ i đầ quá đồ hồ nh phúc , vinh quang và giổ u sang phú quớ rồ i , nên không cồ n ai thêm gì cho Ngồ đồ i nồ a.

Tuy nhiên, vì Thiên Chồa tồ o đồ ng con ngồ đồ i vồ i hai đồ c tính đồ c đầo là có lý trí (Intelligence) và ý muồn tồ do (free will) và Thiên Chồa đầ ban tồ ng và hoàn toàn tôn trồ ng cho con ngồ đồ i sồ đồ ng hai khồ nắng đồ. Vì thồ vồ n đồ thồ đồ ng phồ t chồ đồ đồ c đồ t ra cho riêng con ngồ đồ i mà thồ. Nghĩ là nồ u con ngồ đồ i , qua lý trí, nhồn biồ t có Thiên Chồa là CHA trồ n tồ t trồ n lành, là Đồ ng tồ o thành trồ i đồ t và muồn loài muồn vồ t – trong đồ có con ngồ đồ i- thì con ngồ đồ i phồ i sồ đồ ng ý muồn tồ do cồ a mình đồ chồ n yêu mồ n Chồa và sồ ng theo đồ đồ ng lồ i cồ a Ngồ đồ i đồ đồ đồ c cồ u rồ i và vui hồ đồ ng hồ nh phúc NỒC Trồ i vồ i Chồa trên cồ i vớnh hồ ng.

Nhồ ng con ngồ đồ i phồ i tồ thồ n chí muồn yêu mồ n Chồa bồ ng hành đồ ng cồ thồ đồ chồ ng mình, chồ không thồ nói suồng ngoài mồi miồ ng đồ đồ c, nhồ Chồa Giê su đầ nói rồ vồ i các môn đồ xồ a là:

" Không phồ i bồ t cồ ai thồ a vồ i Thồ y : Lồ y Chồa !, Lồ y Chồa ! là đồ đồ c vào NỒC Trồ i cồ đầu, nhồ ng chồ ai thi hành ý muồn cồ a Cha Thồ y là Đồ ng ngồ trên trồ i mồ i đồ đồ c vào mà thồ." (Mt 7 : 21)

Nhồ ng thồ nào là thi hành ý muồn cồ a Chồa Cha ,Đồ ng ngồ trên Trồ i?

Chúa Giêsu đã cho ta cách thi hành ý muốn của Chúa Cha như sau :

" ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lấy Thầy

Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy

Cha của Thầy và Thầy sẽ đồng và ở lại với người ấy." (Ga 14: 23)

Giữ lấy Thầy có nghĩa là thực thi những gì Chúa đã rao giảng và dạy dỗ, chứ không phải là hai Đieu Răn quan trọng nhất, đó là mến Chúa và yêu người, như Chúa đã nói với môn đệ Do Thái xưa. (Mt 22: 37-39)

Như vậy, thực thi hai Đieu Răn đó là cách chứng minh cho thấy lòng ta yêu mến Chúa đến mức đáng được " Cha Thầy và Thầy đồng ở " với ta như Chúa Giêsu nói trên đây.

Là con người, ai không muốn hạnh phúc, sung sướng và bình an ? nên yêu mến Chúa là yêu mến chính nguồn hạnh phúc, an vui vĩnh cửu đó. Như thế, chúng ta có lợi cho con người khi chúng ta yêu mến Chúa, chứ tuy thế đi không có lợi ích gì cho Chúa hết. Chúng ta phải xác tín điều này, đừng để ai nghĩ rằng Thiên Chúa được lợi ích gì khi ta yêu mến và tuân giữ các giới răn của Người.

Đó là điều chúng ta phải tin khi thi hành các Đieu Răn của Chúa để không gặp những trở ngại, trầm cảm, gian dâm, thông dâm, mãi dâm, ô u dâm, phá thai, ly dị, thù oán người khác, kẻ thù chứng tỏ, nói xấu, vu cáo làm hại danh dự và đời sống của người khác, bắt công, bóc lột người làm công cho mình, và dùng dụng cụ sắc nhọn đau khổ, nghèo đói của anh chị em để lợi dụng, - và nhất là - buôn bán phụ nữ và trẻ gái cho kẻ nghèo mãi dâm và ô u dâm rớt khỏi nòng và tội lỗi, như thực trạng của thế giới hiện tại vô luân vô đạo hiện nay.

Nếu ta tuân giữ các Đieu Răn của Chúa để không làm những sự dữ hay tội lỗi nói trên, thì chúng ta đã yêu mến Chúa cách thật đúng đắn " ở lại trong tình yêu của Người" như Chúa Giêsu đã dạy trên đây. Người nói, nếu ai dùng " ý muốn tự do= free will để làm những sự dữ nói trên thì đã tự ý và công khai khước từ Thiên Chúa và tình yêu của Người. Như thế họ phải lãnh chịu mọi hậu quả của việc mình làm vì tự do chọn lựa này.

Chính vì con người có tự do để chọn lựa, họ sẽ sống theo những lời của Chúa để được chúc phúc; hay khước từ Chúa để sống theo ý riêng mình và chọn theo những lời của thế gian tội lỗi, nhất là những cám dỗ của ma quỷ để tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất và mọi thú vui vô luân vô đạo, như thực trạng của thế giới bao gồm con người ở khắp nơi trong thế gian hiện tại ngày nay. Nếu ai chọn sống như vậy, thì cũng đã tự ý chọn nơi cư ngụ của mình cùng cho mình, sau khi phải chết trong thân xác có ngày phải chết đi này. Thiên Chúa yêu thương con người và đã cứu chuộc con người như Chúa Kitô. Nhưng Thiên Chúa cũng ghét mọi tội lỗi, vì tội lỗi và sự dữ đi ngược lại hoàn toàn với bản chất yêu thương, công bình và thánh thiện của Người.

Nhưng cho dù Thiên Chúa quá yêu thương con người như vậy, mà con người không công tác với Ngài như con người của Chúa Kitô, bằng quy tắc sống theo những lời của Chúa và xa tránh mọi sự dữ và tội lỗi thì Chúa vẫn không thể cứu ai được. Lý do là Chúa Kitô đã chết thay để cứu chuộc con người, nhưng Chúa không tiêu diệt hết mọi tội lỗi xuất phát từ bản tính yếu đuối của con người, thế gian và đời sống vật chất xấu và dục vọng, nhất là tội ma quỷ, kẻ thù của mọi người chúng ta, luôn cám dỗ với muôn vàn chiến lược tinh quái; Thêm vào đó là vì con người còn có tự do để công tác với Ngài như con người của Chúa, hay khước từ Ngài để sống theo thế gian, theo những đòi hỏi bản chất của bản năng và dục vọng ma quỷ để làm những sự dữ sự tội.

Như vậy, nếu Thiên Đàng là nơi dành cho những ai thực tâm yêu mến Chúa, tuân giữ các giới răn của Người và quy tắc xa tránh mọi tội lỗi, thì họ sẽ được phép là nơi dành cho những ai đã cố gắng khước từ Chúa và tình yêu của Người để sống theo ma quỷ và làm những sự dữ nói trên, như thực trạng đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới và trong mọi niềm tin này. Như thế, phải có hai

ngồ c dành cho nhồ ng kồ gian ác đã tồ ý chồ n cho mình nồ iồ vinh viồ n xa lầ Thiên Chúa ngay tồ đồ i này. Nghĩa là hồ đã tồ ý chồ n hồ a ngồ c vì cách sồ ng cồ a hồ , chồ không phồ i tồ i Thiên Chúa muồ n phồ t aiồ chồ n này, vì Ngồồ i là Cha đồ y yêu thồồ ng và " không muồ n cho ai phồ i điồ t vong, nhồ ng muồ n cho mồ i ngồồ i đi tồ i chồ ăn năn hồ i cồ i." (2 Pr 3 : 9).

2- Sồ khác biồ t giồ a hồ a ngồ c và Luyồ n tồ i :

Chúa Giê su thồồ ng nói đồ n hồ a ngồ c là nồ iồ a không bao giồ tồ t (Mt 5: 22).

Thánh Gioan Tông Đồ đã coi nhồ ng kồ sát nhân là nhồ ng kồ không có sồ sồ ng đồ i đồ i , tồ c là phồ i xa lầ Thiên Chúa trong nồ i gồ i là hồ a ngồ c:

" Phàm ai ghét anh em mình, thì là kồ sát nhân

Và anh em biồ t:

Không kồ sát nhân nào có sồ sồ ng đồ i đồ iồ iồ i trong nó" (1 Ga: 15)

Nhồ ng cồ n phân biồ t đồ u này: con ngồồ i dù tồ iồ i đồ n đầu, mà biồ t sám hồ i ăn năn thì vồ n đồồ c Chúa thồồ ng tha thồ . Cồ thồ là Chúa Giêsu đã tha thồ cho ngồồ i gian phi (kồ trồ m lành) cùng chồ u đổng danh vồ i Chúa.Anh đã nhồ n biồ t tồ i mình và xin Chúa tha thồ .Chúa đã tha thồ và nói vồ i anh nhồ sau:

" Tôi bồ o thồ t anh, hôm nay anh sồ đồồ cồ vồ i tôi trên Thiên Đàng." (Lc 23: 39-43) .

Ngồồ cồ i, chồ nhồ ng ai tồ iồ i mà không hồ sám hồ i đồ xin Chúa tha thồ , đồ c biồ t là tồ i phồ m đồ n Chúa Thánh Thồ n, tồ c tồ i hoàn toàn tồ chồ i lòng thồồ ng sót cồ a Chúa cho đồ n chồ t , thì sồ không bao giồ đồồ c tha thồ , nhồ Chúa Giê su đã nói rõ trong Tin Mồ ng Thánh Marcô.(Mc 3: 29)

Lồ i nồ a, nhồ ng ai chồ t đầng khi mồ c tồ i trồ ng (mortal sin) thì cũng phồ i chồ u hình phồ t hồ a ngồ c, căn cồ theo giáo lý cồ a Giáo Hồ i. (X SGLGHC, sồ 1035) . Tuy nhiên , cồ n nóiồ i là Thiên Chúa không tiồ n đồ nh cho ai phồ i xuồ ng hồ a ngồ c , hoồ c muồ n phồ t ai trong nồ i "lồ a không hồ tồ t" này. Nhồ ng vì con ngồồ i có tồ do trong đồ i sồ ng thiêng liêng, nên nồ u ai dùng tồ do này đồ xa lầ Chúa , đồ tồ do làm nhồ ng sồ đồ mà không hồ biồ t ăn năn tồ bồ đồ xin Chúa thồ tha thì đã tồ ý chồ n hồ a ngồ c làm nồ i cồ ngồ cuồ i cùng cho mình.

Trái vồ i hồ a ngồ c , Luyồ n ngồ c hay Luyồ n tồ i (Purgatory) là nồ i các linh hồ n thánh (holy souls) đầng đồồ c thanh luyồ n đồ đồ t đồồ c mồ c thánh thiồ n cồ n thiồ t trồồ c khi vào Thiên Đàng vui hồồ ng Thánh Nhan Chúa là nguồ n vui hồ nh phúc cồ a các thánh và các thiên thồ n.Các linh hồ n đầng " tồ m trú"ồ Luyồ n tồ i là nhồ ng ngồồ i đã ra đi trongồ n nghĩa Chúa, tồ c là đồồ c bồ o đồ m vồồ n cồ u đồ , nhồ ng vồ n cồ n đồồ c thanh luyồ n đồ đồ t mồ c thánh thiồ n cân xồ ng trồồ c khi gia nhồ p hàng ngũ các Thánh trên Thiên Quồ c. Các linh hồ n thánh này không thồ làm thêm viồ c thiồ n, và cũng không thồ phồ m tồ i đồồ c nồ a vì thồ i giồ đã măn cho hồ trên trồ n gian này. Vì thồ , trong khi còn đồồ c thanh luyồ nồ nồ i đầy, các linh hồ n mong đồ i các Thánh trên Thiên Đàng và các tín hồ u còn sồ ng trên trồ n gian cồ u giúp hồ bồ ngồ i cồ u nguyồ n và các viồ c lành. Ngồồ cồ iồ i, các linh hồ n cũng có thồ cồ u xin đồ cồ c cho các tín hồ u còn sồ ng trên trồ n thồ , trong Giáo Hồ iồ hành. Nhồ ng các Thánh trên Trồ i, các linh hồ n thánh trong Luyồ n ngồ c và các tín hồ u còn sồ ng trên trồ n gian, không thồ giúp gì cho các linh hồ n đã lầ xa Chúa trong hồ a ngồ c, vì không có sồ hiồ p thông nào giồ a nồ i này vồ i Thiên Đàng, Luyồ n ngồ c và Giáo Hồ i đầngồ hành trên trồ n thồ .

3 – Tín đồ u các Thánh Thông Công (comm of Saints)

Tín đồ u này đồ y: chồ có sồ hiồ p thông giồ a Giáo Hồ i Vinh Thồ ng (Triumphal Church) trên trồ i và Giáo Hồ i Lồ Hành (Pilgrim Church) trên trồ n thồ cùng vồ i Giáo Hồ i đầu khồ (Suffering Church) trong Luyồ n Tồ i. Nghĩa là các Thánh trên Trồ i , các linh hồ n thánh trong Luyồ n tồ i và các tín hồ u còn sồ ng và đầng hiồ p thông vồ i Giáo Hồ i, cồ ba thành phồ n này đồồ c hiồ p thông vồ i nhau trong cùng mồ t niồ m tin, tôn thồ Thiên Chúa , nhồ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh

Thưa n.

Các Thánh nam nữ trên trần hi vọng thông với các linh hồn thánh trong Luyện ngục và các tín hữu trên trần gian bằng lời nguyện giúp cầu thay đấng lên cớ Tòa Chúa cho các linh hồn và các tín hữu còn sống. Các linh hồn trong Luyện ngục thì không thể giúp mình đấng cầu nguyện có thể cầu xin cho các tín hữu còn sống. Các tín hữu còn sống có thể làm việc lành như cầu nguyện, làm việc bác ái và xin lời cầu cho các linh hồn trong Luyện ngục, cách riêng trong tháng 11 là thánh dành cầu nguyện cho các linh hồn đấng mau vào Thiên Đàng bằng Thánh Nhan Chúa.

Đó là nội dung tín đấng các Thánh thông Công giáo các Thánh trên Thiên Đàng, các linh hồn thánh trong Luyện ngục và các Tín hữu đang hành trên trần thế.

Như thế, chúng ta có nguyện ai đang xa lìa Chúa thì chúng ta không đấng thông hi vọng với các Thánh trên trần, các Linh hồn trong Luyện ngục và các Tín hữu còn sống trên trần gian này. Do đó, không ai có thể làm gì đấng cầu giúp đấng cầu nguyện, vì không có sự hi vọng thông nào giáo hòa nguyện với các Thánh trên Thiên Đàng, với các linh hồn thánh nội Luyện ngục và với các tín hữu còn đang sống trên trần thế.

Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện sống theo Đấng Ngài là Chúa, và cầu nguyện công nghiệp cầu chuộc cầu trợ giúp Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng vác thập giá và chết đau thương trên thập giá, để đền tội thay cho nhân loại. Ai cầu nguyện công nghiệp cầu chuộc cầu trợ giúp này thì sẽ đấng cầu rỗi, mà vào Nước Trời bằng Thánh Nhan Chúa trên cõi vĩnh hằng cùng với các Thánh, các Thiên Thần, sau khi kết thúc hành trình con người trên trần thế này. Amen.

Chúng ta mong nguyện giáo đáp trên thế mà mãi nguyện câu hỏi đấng ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân
